

สำนักงาน กทพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลปกครอง เสริมองค์ความรู้ด้านการกำกับกิจการพลังงาน



วันนี้ (23 เมษายน 2569) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กทพ.) ให้การต้อนรับ นางสาวสายทิพย์ สุกติพันธ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในฐานะหัวหน้าคณะศึกษาดูงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง คณะผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง รุ่นที่ 21 จำนวน 60 คน และเจ้าหน้าที่หลักสูตร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการกำกับกิจการพลังงาน ณ สำนักงาน กทพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี

โดยมีนายพิทักษ์ จรรย์พงษ์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมด้วยกรรมการ อีก 2 ท่าน เข้าร่วมให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะศึกษาดูงาน ขณะที่ ดร.พูลพัฒน์ ลิสมบัติไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงาน กทพ. และผู้บริหาร ร่วมให้ข้อมูลและบรรยายในหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ กทพ. การกำกับกิจการพลังงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนแนวคิดด้านนวัตกรรมพลังงานและทิศทางการกำกับในอนาคต

การศึกษาดูงานครั้งนี้ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกการกำกับกิจการพลังงานของประเทศ รวมถึงเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานด้านกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้เชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ทำความเข้าใจจัก กทพ. ผู้กำกับกิจการพลังงาน และการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล” และ “นวัตกรรมพลังงานสร้างสรรค์อนาคต มองผ่านมิติมุมมองการกำกับของ กทพ.” รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามระหว่างคณะศึกษาดูงานและผู้บริหารสำนักงาน กทพ.

บรรยากาศการศึกษาดูงานเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเป็นกันเอง โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยน
มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบกำกับกิจการพลังงานของประเทศ และการยกระดับองค์ความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน

เกี่ยวกับ กทพ.

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กทพ. เป็นองค์กรหลักในการกำกับดูแลกิจการพลังงานของชาติด้านกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ
เพื่อส่งเสริมให้มีบริการอย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และพึ่งพากันอย่างยั่งยืน ระหว่างกิจการพลังงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กทพ.)

โทรศัพท์ 0-2207-3599 ต่อ 834 หรือ 1204 โทรสาร 0-2207-3502 / www.erc.or.th / Facebook Page: สำนักงาน กทพ.

